

Số: /BC-UBND

Hà Bình, ngày tháng 6 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình, kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 xã Hà Bình**

Kính gửi: UBND huyện Hà Trung.

Thực hiện Công văn số 1567/UBND- NN ngày 16/6/2022 của UBND huyện Hà Trung về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.UBND xã Hà Bình báo cáo cụ thể như sau:

#### **I. Tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2022 (ước thực hiện đến 30/6/2022)**

##### **1. Tình hình triển khai**

*1. Công tác quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; cơ chế, chính sách về Chương trình xây dựng NTM của cấp trên.*

- Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản đến toàn bộ cán bộ đảng viên, thành viên BCD xây dựng NTM, Ban quản lý xây dựng, Ban phát triển thôn gồm: Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 15/4/2021 của BCH Đảng bộ về kế hoạch phát triển nông nghiệp xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch hành động số 125/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND huyện Hà Trung về việc thực hiện nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 15/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện Hà Trung; Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của Thủ tướng chính phủ về việc Ban hành bộ tiêu chí Quốc Gia về xây dựng xã Nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 01-QĐ/BCĐ của BCĐ chương trình xây dựng NTM huyện Hà Trung về quyết định thành lập tổ công tác chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ các thôn thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện Hà Trung giai đoạn 2021-2025; Tổ chức gia mắt tổ hướng dẫn xây dựng NTM và thực hiện phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” trên địa bàn xã; Nghị quyết 123/NQ-HĐND ngày 24/3/2022 của HĐND huyện Hà Trung về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM năm 2022; Kế hoạch số 57b/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND huyện Hà Trung về kế hoạch phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM năm 202

- Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 02/6/2021 của BCH Đảng bộ xã Hà Bình về lãnh đạo xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

- Chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể Chính trị - Xã hội, các thôn xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

- Thực hiện Công văn số 05/CV-VPNTM ngày 19/3/2022 của UBND huyện Hà Trung. Ngày 26/3/2022, UBND xã Hà Bình đã tổ chức gặp mặt giữa

địa phương với các thành viên tổ công tác được phân công hướng dẫn xây dựng thôn NTM, NTM kiểu mẫu theo QĐ số 01/QĐ-BCĐ ngày 15/3/2022 của BCĐ các chương trình MTQG huyện Hà Trung.

- BCĐ xây dựng các chương trình MTQG xã Hà Bình cũng đã ra QĐ số 01-QĐ/BCĐ ngày 23/3/2022 về việc thành lập 07 tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ các thôn thực hiện Chương trình xây dựng thôn NTM kiểu mẫu xã Hà Bình giai đoạn 2021-2025 (mỗi tổ gồm 3 thành viên).

- Các thôn căn cứ vào hướng dẫn của huyện, xã, đã tổ chức gặp gỡ các thành viên trong tổ công tác của huyện, của xã để cùng nắm bắt tình hình và rà soát lại các tiêu chí, xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện. Ngày 15/5/2022, tất cả 7 thôn đã tổ chức cuộc họp toàn dân để tuyên truyền, thảo luận, thống nhất về các nội dung tiêu chí để Nhân dân thấy được vai trò làm chủ của mình, từ đó tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, thúc đẩy dân làm theo những định hướng chung, có lợi cho bản thân họ và cả cộng đồng. Thành phần gồm có BPT thôn, thành viên BCĐ xã, Tổ công tác của xã, huyện và toàn thể Nhân dân trong thôn.

- Nhìn chung, các thành viên tổ công tác của huyện, xã đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và trăn trở với nhiệm vụ được phân công đối với thôn. Tuy nhiên, do tính chất công việc chuyên môn và không phải người địa phương nên việc duy trì gặp gỡ, nắm bắt kịp thời giữa Tổ công tác của xã, huyện đối với thôn, các tiêu chí của thôn còn nhiều hạn chế, chưa đạt hiệu quả cao. Chưa thấy được hiệu quả từ khi triển khai đến nay.

- Tổng hợp số liệu và lập tờ trình UBND huyện tổng hợp hỗ trợ theo nghị quyết 123/NQ-HĐND đối với các hạng mục được nhân dân bàn bạc thống nhất thực hiện trong năm 2022 và đã được UBND huyện ra QĐ phê duyệt danh mục được hỗ trợ trong đó: Hỗ trợ cửa hàng kinh doanh rau, củ, quả an toàn và giới thiệu các sản phẩm OCOP: 01 Cửa hàng kinh doanh; Kiên cố hóa đường giao thông nội đồng: 2,1 km; Kiên cố hóa đường giao thông nội đồng khu Đồng Miếu thôn Thịnh Vinh: 0,47km; Kiên cố hóa tuyến đường giao thông nội đồng tuyến đường Mũi Đằm: 0,13km; Xây dựng rãnh thoát nước có nắp đậy: 1,614km; Hỗ trợ thôn NTM kiểu mẫu: 02 thôn; Hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGAP: 01 mô hình. Tổng dự toán kinh phí hỗ trợ là 712,48 triệu đồng.

### *1.2. Công tác thông tin tuyên truyền, vận động.*

Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới được xác định là một nhiệm vụ quan trọng do đó luôn được UBND xã quan tâm và tổ chức thực hiện thường xuyên và đồng bộ bằng nhiều hình thức, cụ thể:

Tuyên truyền thông qua các cuộc hội nghị Đảng, đoàn thể và nhân dân, trên hệ thống đài truyền thanh của các thôn và của xã.

Đảng ủy, UBND xã đã tiến hành các hội nghị chuyên đề về xây dựng NTM và các hội nghị lồng ghép, thành phần tham gia gồm: TTĐU-HĐND-UBND-MTTQ, thành viên BCĐ, ban quản lý xây dựng NTM, cán bộ công chức liên quan.

Đảng ủy chỉ đạo UBND xã phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước về thực hiện mục tiêu xây dựng Nông thôn mới nâng

cao đến toàn thể đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân; chỉ đạo đài truyền thanh biên soạn các tin bài để thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã về nội dung tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao và thôn NTM kiểu mẫu, tuyên truyền các cơ chế chính sách của các cấp trong xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu.

*1.3. Kết quả kiện toàn BCD các Chương trình MTQG xã; thành lập Ban Quản lý xã, Ban phát triển thôn; phân công cán bộ theo dõi Chương trình xây dựng NTM, Chương trình OCOP cấp xã.*

- Thực hiện công văn số 1573/UBND-NN của UBND huyện Hà Trung về việc triển khai Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022. UBND xã Hà Bình đang thực hiện rà soát kiện toàn và thành lập Ban chỉ đạo các chương trình MTQG; thành lập Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn và lập kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG có sự tham gia của cộng đồng theo quy định tại điều 8, điều 26 nghị định 27/2022/NĐ-CP.

*1.4. Kết quả lập Kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng NTM năm 2022 của cấp xã, cấp thôn.*

BCĐ xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong báo cáo số 01/BC-BCĐ ngày 16/3/2022 về Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2021 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Xã Hà Bình. 7/7 thôn đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung xây dựng NTM trên địa bàn. Trong kế hoạch có xây dựng rõ lộ trình thực hiện từng tiêu chí để làm căn cứ tổ chức thực hiện.

## **2. Kết quả thực hiện**

### *2.1. Kết quả thực hiện các nội dung của Chương trình*

#### **2.1.1. Quy hoạch và quản lý thực hiện theo quy hoạch**

Đồ án quy hoạch chung đô thị Cù, Huyện Hà Trung đến năm 2045 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 4785/QĐ-UBND ngày 29/11/2021; UBND xã tiến hành thông báo niêm yết công khai quy hoạch trên hệ thống loa truyền thanh của xã, tại TT VH xã và nhà văn hóa các thôn, trang thông tin điện tử xã Hà Bình để người dân biết và thực hiện. UBND xã tổ chức quản lý theo quy hoạch được phê duyệt, các công trình dự án triển khai trên địa bàn đảm bảo tuân thủ quy hoạch đã được phê duyệt và công bố.

#### **2.1.2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội:**

Xã Hà Bình đã thực hiện thi công các công trình phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội cụ thể:

Hạ tầng kỹ thuật đất ở xen cư phía Bắc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Nhân Lý; Nâng cấp các tuyến đường giao thông thôn Đông Trung; Hạ tầng kỹ thuật đất ở khu dân cư Thùng đầu ao gạo; Đường giao thông thôn Nhân Lý; Nâng cấp cải tạo kênh tiêu phía Bắc TT VH; nâng cấp, cải tạo tượng đài liệt sĩ và cải tạo một số hạng mục khuôn viên công sở xã; Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước từ cổng làng Thịnh Vinh đến ngã 3 đường giảm tải xã Hà Bình đi xã Hà Lai; Xây dựng tuyến đường giao thông đường Gian khu vực Đồng Sau; Hệ thống tường rào Trạm y tế xã Hà Bình; Hệ thống rãnh thoát nước thôn Xuân

Áng; Vĩa hề, đườg đĩen chiếu sảng, rảnh thỏat nước khu vực Chỏn đỏi rừng thỏng Nhỏn Lý (thuộc tỉnh lộ 527C).

### 2.1.3. Phỏt triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dỏn

- Kết quả thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tích tụ tập trung đất đai theo Nghị quyết số 13-NQ-TU ngày 11/01/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Phỏt huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để chỉ đạo phỏt triển nông - lâm - thủy sản kết hợp, từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng cho phỏt triển kinh tế trang trại, tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu mùa vụ; đũra tiến bộ KHKT, cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, giảm chi phí trong sản xuất, thực hiện tốt công tác phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai; thực hiện kế hoạch chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp năng suất hiệu quả thấp sang mô hình cá - lúa gắn với tập trung tích tụ đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019.

- Công tác phỏt triển các hình thức tổ chức sản xuất, các mô hình phỏt triển sản xuất điển hình trên địa bàn.

Hiện nay trên địa bàn xã có 96 cơ sở sản xuất, kinh doanh có quy mô vừa và nhỏ; 19 trang trại đã và đang phỏt huy có hiệu quả, có 24 doanh nghiệp trong đó có 01 HTX DVNN Hà Bình; Xã có 17 lao động xuất khẩu qua các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đỏi Loan. Xã có 01 hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hà Bình đũc thành lập từ năm 2003 hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

Hoạt động của các HTX đã đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp ở địa phương đảm bảo theo mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực là cây lúa. HTX dịch vụ nông nghiệp cung cấp đũ đủ các khâu dịch vụ nước, vật tư nông nghiệp, bảo vệ đồng điền, cơ giới hóa sản xuất đảm bảo diện tích sản xuất, tư vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho các hộ xã viên, sản xuất kinh doanh sản phẩm

- Việc thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và đũc chứng nhận VietGAP.

Xã đã xây dựng mô hình sản xuất Lúa sạch theo tiêu chuẩn VietGAP diện tích 10ha tại thôn Xuân Sơn và Nhân Lý. Hiện tại Công ty đang phối hợp với UBND xã, HTX dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn cho bà con nông dân trong khâu làm đất, chăm sóc mạ, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để thực hiện gieo cây theo khung lịch thời vụ.

- Chương trình OCOP: Việc phỏt triển, hoàn thiện sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.

Năm 2022, UBND xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình OCOp “Mỗi xã một sản phẩm” với sản phẩm là rượu men lá. Hiện nay sản phẩm đang đũc xúc tiến trong khâu hoàn thiện bao bì nhãn mác để thực hiện đánh giá theo quy định.

### 2.1.4. Phỏt triển giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường

#### \* Giáo dục

Chỉ đạo các Nhà trường thực hiện Đề án phỏt triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo Hà Trung giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; ban hành Kế hoạch phỏt triển giáo dục năm học 2022-2023. Chỉ đạo các nhà trường tăng

cường thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cấp trên; hoàn thành nội dung, chương trình năm học 2021-2022.

**\* Y tế**

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Xuân, đặc biệt là dịch Covid-19. 6 tháng đầu năm 2022 là thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh nhất trên địa bàn xã. Trạm Y tế đã tiếp nhận và điều trị 2125 ca bệnh F0. Đến hết tháng 4-2022 cơ bản không còn phát hiện ca bệnh F0 mới, đã kiểm soát được dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn xã . Đặc biệt không để xảy ra tử vong do Covid-19.

Thực hiện kiểm tra ATVSTP trong dịp tết nguyên đán, tháng hành động chất lượng VSATTP năm 2022. Công tác Vệ sinh môi trường được thực hiện tốt, tổ chức thu gom rác thải vận chuyển tập trung đảm bảo theo quy định .

Tuyên truyền phòng chống dịch viêm đường hô hấp chủng mới vi rút Corona (nCovi) nay là Covid-19; Thực hiện truyền thông phòng chống bệnh Lao ,Sốt xuất huyết và một số bệnh dịch khác.Số lượt đến khám bệnh tại Trạm y tế xã 2882 lượt người, trong đó điều trị Covid-19 là 2015 lượt người, khám điều trị BHYT: 232 lượt người, khám dự phòng : 635 lượt người;

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94%.

**\* Văn hóa**

Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về pháp, an toàn thực phẩm, tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ Tổ Quốc tại gia đình và trang trí đường làng ngõ xóm dịp tết Nguyên đán. Đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động vui xuân đón Tết Nguyên đán, 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa; phòng chống dịch Covid-19, Tuyên truyền công tác chăm sóc lúa chiêm xuân năm 2022, Tuyên truyền giờ trái đất năm 2022, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, kỷ niệm ngày thành lập đoàn TNCS HCM 26/3; Tuyên truyền kỷ niệm chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5, ngày Gia đình Việt Nam 28/6 các nhiệm vụ chính trị của địa phương như công tác giải phóng mặt bằng, luật đất đai, an toàn TP.

Đã tuyên truyền được 187 văn bản, 415 lượt phát thanh.; Tuyên truyền trực quan 55 băng rôn, 2 cờ phướn lớn, 250 hồng kỳ.Thường xuyên tiếp âm đài huyện, tổ chức tiếp âm tăng cường vào buổi trưa, tối và đột xuất về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Xây dựng chỉ tiêu về xây văn hóa cho các cơ sở thôn. Hướng dẫn các thôn đăng ký xây dựng gia đình văn hóa năm 2022.Tuyển chọn vận động viên tham gia giải Cầu lông- Bóng bàn- Quần vợt mừng xuân Nhâm Dần 2022 và Đại hội TDTT huyện. Kết quả đạt giải nhất toàn đoàn đại hội TDTT huyện.Khảo sát hiện trạng trung tâm VHHTT thôn để chỉ đạo nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa.Hướng dẫn các di tích thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, phòng chống cháy nổ và các hoạt động theo quy định. Hướng dẫn chùa Ban Phúc tổ chức lễ Phật Đản theo kế hoạch.Tổ chức thu thập thông tin về gia đình 6 tháng đầu năm.

**\* Môi trường:**

- Hệ thống cấp nước tập trung:

Tình hình sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh trên địa bàn: qua thống kê có 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, 87,7% hộ sử dụng nước sạch trong đó 48,3% số hộ đang sử dụng nước máy từ công trình nước tập trung (Thịnh Vinh và Nội Thượng chiếm tỷ lệ cao nhất là 88,1% và 78,6%) còn lại các hộ sử dụng nước sạch thông qua các loại máy lọc nước có bán trên thị trường

- Kết quả triển khai phong trào xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; kết quả trồng cây xanh công cộng.

Ủy ban MTTQ xã Hà Bình phát động phong trào xây dựng giao thông nông thôn và khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn. Các đoàn thể chính trị - xã hội được giao chủ trì thực hiện các tiêu chí đã thực hiện và đạt được kết quả cụ thể: Hội viên hội PN thu gom, phân loại và xử lý rác thải, làm chế phẩm EMINA từ rau của quả không sử dụng để bón cho rau màu, khử mùi hôi chuồng trại chăn nuôi; tiếp tục nhân rộng “Đường hoa phụ nữ tự quản” đang được thực hiện tại các thôn Nhân Lý, Xuân Áng, Thịnh Vinh, Đông Trung, Ngọc Sơn; Duy trì mô hình “Đoạn đường xanh”, xây dựng chi hội PN tự quản về VSATTP, nhân rộng mô hình “nhà sạch-vườn đẹp” tại thôn Xuân Áng, Ngọc Sơn. Hội Nông dân tuyên truyền vận động 16 hộ gia đình xây dựng hồ ga chứa nước thải trước khi thải ra hệ thống rãnh công cộng, duy trì 52 thùng rác có nắp đậy, tuyên truyền đến các hộ gia đình sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về BVMT và đảm bảo VSATTP; Đoàn Thanh niên tổ chức thực hiện phong trào: “Tuổi trẻ Hà Bình chung tay xây dựng NTM”, phát động các phong trào hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn...

2.1.5. Xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh; giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò hạt nhân của tổ chức Đảng, vai trò của MTTQ và các đoàn thể CT - XH.

- Tập trung xây dựng LL dân quân, DB động viên đảm bảo theo quy định.
- Tình hình ANCT nội bộ, AN nông thôn, AN tôn giáo cơ bản ổn định.

## 2.2. Kết quả huy động nguồn lực trong xây dựng NTM

Tổng số vốn huy động cho chương trình XD NTM là: 72.473 triệu đồng.

Trong đó:

- Ngân sách xã: 3.973 triệu đồng
- Nhân dân đóng góp, chính trang xây mới nhà cửa: 68.500 triệu đồng

## 2.3. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao

Qua rà soát tự đánh giá kết quả thực hiện theo dự thảo bộ tiêu chí xã NTM nâng cao của UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025 xã Hà Bình đạt 15/19 tiêu chí xã NTM nâng cao còn lại 4 tiêu chí chưa đạt cụ thể là: tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế, tiêu chí số 14 về y tế chưa đạt ở chỉ tiêu 14.3. Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) và chỉ tiêu 14.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử; tiêu chí số 17 về môi trường và tiêu chí 18 về chất lượng môi trường sống.

## 3. Đánh giá chung

### 3.1. Kết quả nổi bật

Nhận thức của cán bộ và nhân dân về xây dựng NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu đã có chuyển biến rõ rệt. Dân chủ ở cơ sở được mở rộng và nâng cao hơn, ý thức và trách nhiệm làm chủ của người dân được nâng lên rõ rệt. Đã có nhiều cách làm sáng tạo góp phần huy động được nhiều nguồn lực đóng góp để xây dựng NTM.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp ngày một hoàn thiện, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao

### *3.2. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc*

- Việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch, cơ chế, chính sách của cấp trên về Chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới nâng cao của cấp ủy, chính quyền còn chưa thường xuyên, liên tục.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước về thực hiện mục tiêu xây dựng Nông thôn mới nâng cao chưa được thực hiện thường xuyên.

- Nguồn vốn để đầu tư cho thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao chưa được nhiều.

- Ban phát triển thôn còn lúng túng, chưa thực sự chủ động trong việc tổ chức thực hiện xây dựng các tiêu chí NTM, NTM kiểu mẫu.

- Chưa có nhiều các mô hình thực sự nổi bật, đặc sắc trong xây dựng NTM; việc xây dựng phát triển nhân rộng các mô hình sản xuất ở địa phương còn chậm, chưa thực sự bền vững.

### *3.3. Nguyên nhân của những hạn chế*

- Tiềm năng lợi thế của địa phương chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế trong tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

- Nguồn thu tại địa bàn không bền vững, nên khó khăn nguồn vốn để đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương theo tiêu chí NTM nâng cao.

- Do dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp nên làm chậm tiến độ việc thực hiện một số tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

- Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân trong xây dựng NTM đạt hiệu quả chưa cao, chưa phát huy tốt vai trò chủ thể người dân trong xây dựng NTM, do đó công tác huy động các nguồn lực cho xây dựng NTM và ý thức tham gia bảo vệ môi trường trong Nhân dân còn hạn chế.

## **II. Mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022**

### **1. Mục tiêu**

Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, hoàn thành các tiêu chí chưa đạt theo dự thảo bộ tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025 của tỉnh Thanh Hóa. Phần đầu 2 thôn gồm thôn Xuân Áng và thôn Thịnh Vinh đạt thôn NTM kiểu mẫu.

### **2. Nhiệm vụ cụ thể, giải pháp trọng tâm**

#### **2.1. Công tác tuyên truyền vận động.**

Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới được xác định là một nhiệm vụ quan trọng do đó BCD xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng về



hình thức; MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện với từng việc cụ thể tại địa phương; biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM nâng cao.

Xây dựng các tin bài, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về xây dựng NTM nâng cao theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của Thủ tướng chính phủ về việc Ban hành bộ tiêu chí Quốc Gia về xây dựng xã Nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

## ***2.2. Công tác huy động nguồn lực xây dựng NTM, thôn NTM kiểu mẫu***

Thực hiện tốt công tác xã hội hóa về nguồn lực trong nhân dân và con em làm ăn xa quê thành đạt để hoàn thiện các công trình thiết yếu như: xây dựng đường giao thông nông thôn, đập nắp rãnh thoát nước bằng tấm đan; Xây dựng khu dân cư “sáng, xanh sạch đẹp, an toàn”; nâng cấp, đầu tư máy móc phục vụ sản xuất, kinh doanh. Thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, chú trọng thu từ cấp QSD đất để tạo nguồn kinh phí cho chương trình xây dựng NTM nâng cao của xã.

Tranh thủ đầu mối cơ quan cấp trên xin hỗ trợ các chương trình dự án: xây dựng mô hình sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGAP, Kiên cố hóa đường giao thông nội đồng, Xây dựng rãnh thoát nước có nắp đập...

## ***3. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 6 tháng cuối năm 2022***

### ***3.1. Tiêu chí số 2 về Giao thông***

Đối với cấp xã:

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch giải tỏa HL ATGT tuyến đường tỉnh lộ 527C; phối hợp cùng điện lực Hà Trung, viễn thông Hà Trung tổ chức di chuyển cột điện hạ thế, cột viễn thông nằm trên mặt đường tuyến đường tỉnh lộ 527C đoạn chân đồi thông Nhân Lý.

Đối với cấp thôn:

- Kiên cố hóa đường giao thông nội đồng tuyến Đồng vườn làng thôn Xuân Sơn: 1,5km, khu Đồng Miêu thôn Thịnh Vinh: 0,47km, tuyến đường Mũi Đàm: 0,13km.

- Xây dựng rãnh thoát nước có nắp đập: Thôn Đông Trung: 0,22km, Thôn Ngọc Sơn: 0,404km, Thôn Xuân Sơn: 0,3km, Thôn Thịnh Vinh: 0,69km.

- Phát động xã hội hóa trong khu dân cư tiếp tục xây dựng tiêu chí :Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, lắp đặt biển báo, tên đường, biển trọng tải tại các tuyến đường thôn, xóm.

### ***3.2. Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất:***

Chỉ đạo cho 01 hộ hoàn thành xây dựng chương trình “OCOP” Mỗi xã một sản phẩm với sản phẩm là rượu men lá.

- Chỉ đạo HTX DVNN cùng với thôn Xuân Áng, Xuân Sơn thực hiện thành công mô hình lúa theo tiêu chuẩn VietGAP.

Tiếp tục thực hiện biện pháp tạo nền để đưa cơ giới hóa vào sản xuất; Thực hiện tốt mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ sản xuất, kinh doanh sản phẩm.

### ***3.3. Tiêu chí số 17 về Môi trường***



- Tiếp tục tuyên truyền vận động hộ gia đình sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước sạch tập trung trên địa bàn phần đầu đạt 55 % trở lên.

- Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt việc thu gom rác thải, phân loại rác thải tại nguồn; chỉnh trang, cải tạo xây dựng nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh.

- Phối hợp MTTQ phát động thực hiện tốt phong trào “ Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; Xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu: thôn Xuân Áng.....

3.4. *Thu nhập* bình quân đầu người năm 2022 đạt  $\geq 52$  triệu đồng/người.

3.5. *Giảm tỷ lệ hộ nghèo* đa chiều xuống 9 hộ còn 1,17%.(Theo TC mới).

Trên đây là báo cáo kết quả duy trì và nâng cao chất lượng xã NTM nâng cao 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn xã Hà Bình gửi UBND huyện Hà Trung, văn phòng điều phối NTM huyện Hà Trung tổng hợp và có hướng chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng NN&PTNT (B/c);
- Lưu: VT, ĐC.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thành Đô**